

หนังสือพิมพ์มันมิน

ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 22 เมษายน 2012

“ปลาน้ำจืดและปลาทะเลอาศัยอยู่ด้วยกัน” การฉลองปีที่ 12 ของน้ำจืดแห่งเมืองมวน

การอนุรักษ์แบบเดียวกันของพระคัมภีร์เกี่ยวกับการเปลี่ยนน้ำขมที่มาราห์ให้เป็นน้ำจืด

คริสตจักรมันมินเซ็นทรัลมีตู้ปลาขนาดใหญ่ซึ่งปลาน้ำจืดและปลาทะเลอาศัยอยู่ร่วมกัน ที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายที่ปลาสองชนิดนี้จะอาศัยอยู่ร่วมกันในน้ำที่มีคุณภาพเหมือนกันเพราะปกติปลาเหล่านี้จะดำรงชีวิตอยู่ในน้ำที่มีค่าความเค็ม ค่าความเป็นกรดหรือเบส และระยะตามยาวที่แตกต่างกันและมีความสามารถแตกต่างกันในการปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อม

ถึงกระนั้น ในตู้ปลาขนาดใหญ่ของบ่อน้ำจืดแห่งเมืองมวนซึ่งอยู่ติดกับประตูที่สองของทางออกของมัสการมีปลาน้ำจืดอยู่ประมาณ 60 ชนิด เช่น ปลาคาร์พ ปลาฉลาม และปลาที่รูปร่างกลมแบนหลากสีคล้ายจานและปลาทะเลอีกประมาณ 60 ชนิดซึ่งรวมถึงปลาผีเสื้อ ปลาหลากสี ปลาเซอร์เจียน และปลาเงือกหนามอาศัยอยู่ร่วมกัน สิ่งนี้เป็นเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงน้ำท่วมโลกในสมัยของโนอาห์เมื่อหลายพันปีก่อน ในเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งนั้นปลาทะเลและน้ำจืดจำเป็นต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน การอนุรักษ์แบบเดียวกันได้ปรากฏขึ้นที่บ่อน้ำจืดแห่งเมืองมวนในปัจจุบัน



น้ำจืดแห่งเมืองมวนยังเป็นการเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งของกา
รอนุรักษ์อีกเรื่องหนึ่งในพระคัมภีร์ ตามที่บันทึกไว้

ในอพยพพบที่ 15 ว่าน้ำขมที่มาราห์ได้เปลี่ยนเป็นน้ำจืด
ซึ่งเป็นคำตอของพระเจ้าต่ออัครทูตของโมเสส

น้ำจืดแห่งเมืองมวนคือของประทานแห่งความรักของพระเจ้าซึ่งช่วยให้เรามีความเชื่อที่แท้จริง (โปรดอ่านเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในหน้า 4)

ในวันที่ 6 มีนาคม คริสตจักรมันมินมวน (ศิษยาภิบาลยังชุด ทิม) ได้จัดการมัสการขอบพระคุณสำหรับน้ำจืดที่เมืองมวนครั้งที่ 12 ขึ้น

ในช่วงแรกของมัสการ ศิษยาภิบาลอีซุน ลี (ศิษยาภิบาลที่ปรึกษาทั่วไปของพันธกิจกลุ่มบรูซและกลุ่มสตรีของเกาหลี) เทศนาในหัวข้อ ‘ฤทธิ์อำนาจของผู้เลี้ยง’ จากมาระโก 16:17-20 เขากล่าวว่า ‘เราต้องประกาศถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่สำแดงผ่านทางผู้เลี้ยงเพื่อจะทำเช่นนั้น เราต้องเขาคู่ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายวิญญาณอย่างสมบูรณ์’ ในช่วงที่สอง ทีมนักแสดงเครื่องดนตรีวัฒนาธรรมของเกาหลี ‘เซเรียม’ และทีมมัสการ ‘พาวเวอร์เพรส’ ได้ถวายเกียรติและขอบพระคุณพระเจ้าด้วยการแสดงของตน ที่ประจักษ์รวมสรรเสริญพระเจ้าด้วยการถวายเกียรติแดพระองค์

การแพร่ภาพกระจายเสียงไปทั่วโลกของจี.ซี.เอ็น.กลายเป็นจริงใน “นิทรรศการและการประชุม เอ็น.อาร์.บี. 2012”

โทรทัศน์ จี.ซี.เอ็น. (ประธานคณะกรรมการ: ดร.แจร์ร็อก ลี) ได้นำเสนอเนื้อหาอันหลากหลายที่บรรจุพระกิตติคุณ อันบริสุทธิ์และฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเอาไว้ด้วยเทคโนโลยีความคมชัดสูง (เอช.ดี.) และรายการในระบบสามมิติ จากวันที่ 18-21 กุมภาพันธ์ 2012 โทรทัศน์ช่องนี้ได้เข้าร่วมในนิทรรศการและการประชุมของผู้จัดทำรายการทาง ศาสนาแห่งชาติ (เอ็น.อาร์.บี.) ประจำปี 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่ห้องประชุมในโรงแรมเกลดอร์ค โอพริแลนด์ โฮเต็ล เมือง แนชวิลล์ รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา เอ็น.อาร์.บี. คือองค์กรคริสเตียนที่เผยแพร่พระกิตติคุณผ่านสื่อสารมวลชน องค์กรนี้มีองค์กรสมาชิกอยู่ในราว 1,700 แห่ง องค์กรเหล่านี้แบ่งปันเทคโนโลยีการแพร่ภาพกระจายเสียงและรายการของตนในการประชุมและ นิทรรศการเป็นประจำทุกปี ในปีนี้มีสื่อสารมวลชนคริสเตียนประมาณ 6 พันคนและกลุ่มผู้แพร่ภาพกระจายเสียงคริสเตียน 200 ร้อยกลุ่มได้เข้าร่วมในงานนิทรรศการครั้งนี้ จี.ซี.เอ็น.เข้าร่วมในนิทรรศการครั้งนี้ด้วยชื่อใหม่ซึ่งได้แก่บริษัทแพร่ภาพ กระจายเสียงจี.ซี.เอ็น.จำกัด ผู้เข้าร่วมยังจัดร้านขายของที่นำคู่มือพร้อมป้ายโฆษณาที่ต้องค่าซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมจำนวนมาก ในขณะที่ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ โฆษณารายการของตน โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. ได้นำแสดงรายการ ‘พระเจ้าแห่งชีวิต’ ของดร.แจร์ร็อก ลีซึ่งถ่ายทำด้วยเทคโนโลยีความคมชัดสูง (เอช.ดี.) โดยมีผู้เข้าชมจำนวนมาก ผู้เยี่ยมชมหลายคนดูเนื้อหาและรายการอื่น ๆ ของมันมินด้วยความประหลาดใจเช่นกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ได้นำเสนอวิดีโอระบบสามมิติเรื่อง ‘ปราสาทของพระเจ้าผู้เลี้ยง’ ที่บรรยายถึงความงดงามของสวรรค์ จากสิ่งนี้ผู้คนได้เรียนรู้จักกับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของจี.ซี.เอ็น. องค์กรนี้ได้ส่งเสริมฐานะของสื่อสารมวลชนคริสเตียนด้วยการสาธิตให้เห็นถึงรายการที่เน้นการแข่งขันสูงสุดด้วยเทคโนโลยีอันก้าวล้ำ นำยุคดังกล่าว ดร.แจร์ร็อก ลี ประธานของเอ็น.อาร์.บี. กล่าวว่า แนชวิลล์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะเกาะติดกับกระแสในปัจจุบันหรือใช้เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำยุค แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือเนื้อหาที่มีคุณภาพ รายการของจี.ซี.เอ็น. เต็มไปด้วยเนื้อหาที่มีคุณภาพมากมาย...

กลุ่มสื่อสารมวลชน ‘ทรูลิ มิเดีย กรุ๊ป’ มีห้องสมุดด้านการบันทึกของคริสเตียนบนพื้นฐานของความเชื่อ และเนื้อหาที่เป็นความรู้และการศึกษาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งเวทีอันหลากหลายอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง การให้บริการเครือข่ายทางสังคม และการทำรายการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอมเมิร์ซ) คุณ ไมเคิล โซโลมอน (ประธานกลุ่ม) ต้องการมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น. โดยกล่าวว่า “ผมอยากให้คุณทุกคนในโลกฟังคำเทศนาของดร.ลีและชมรายการอื่น ๆ ของจี.ซี.เอ็น.” นอกจากนี้ โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ยังไม่ได้ทำข้อตกลงและการประสานงานทางธุรกิจกับกลุ่มองค์กรสื่อสารมวลชน คริสเตียนอีก 15 องค์กรจากหกประเทศซึ่งรวมถึงสถานีโทรทัศน์ ‘ไลฟ์โซน’

ในสหรัฐอเมริกาและเอส.ซี.ที. อินเตอร์เนชันแนลในบราซิล คนงานของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.คนหนึ่งกล่าวว่า “ผมรู้ว่าการร่วมมือกันอย่างแท้จริงอาจกำลังเกิดขึ้นที่นี่เพื่อช่วย โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ให้แพร่กระจายออกไปทั่วโลก เราจะรวบรวมสื่อสารมวลชนคริสเตียนจากทั่วโลกมาอยู่ร่วมกัน สร้างระบบสาธารณูปโภคที่ช่วยให้คุณสามารถชมรายการต่าง ๆ ได้จากทุกที่ทุกแห่ง และจัดทำระบบหลาย ภาษาและเครือข่ายการกระจายเสียงออกไปทั่วโลก”



โทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ได้แพร่ภาพกระจายเสียงพระเจ้าแห่งชีวิต การทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า และวัฒนธรรมคริสเตียนที่มีคุณภาพสูงไปยัง 170 ประเทศ ■ ภาพที่ 1: การจัดร้านของโทรทัศน์จี.ซี.เอ็น.ใน “งานนิทรรศการและการประชุมของเอ็น.อาร์.บี. 2012” ■ ภาพที่ 2: ผู้เข้าชมเอ็น.อาร์.บี. กำลังชมวิดีโอสามมิติ ■ ภาพที่ 3: ภาพเต็มของ “งานนิทรรศการและการประชุมของเอ็น.อาร์.บี. 2012”

คำเทศนาชุด “สาธน์จากกางเขน” (11)

ขอนี้เป็นขอลีกลับที่สำคัญมาก

“เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน
ขอนี้เป็นขอลีกลับที่สำคัญมาก แต่วาซาฟาพูดถึงพระคริสต์กับคริสตจักร” (เอเฟซัส 5:31-32)



ดร.แจร์ร็อก ลี ศิษยาภิบาลอ่าวโซ

ทุกคนในโลกรู้ว่า “ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขาและจะไปผูกพันอยู่กับภรรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกัน” ถึงกระนั้นพระคัมภีร์ก็บอกเราว่า “ขอนี้เป็นขอลีกลับที่สำคัญมาก” เพราะพระคัมภีร์ทั้งสองข้อนี้ไม่ได้หมายถึงการแต่งงานแต่หมายถึงความสัมพันธ์ของคริสเตียนกับองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นเจ้านายของเรา ขอลีกลับนี้สำคัญและน่าพิศวงมากเพียงใดจนเราต้องทิ้งโลกนี้ไว้ข้างหลังและเป็นเนื้อเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ เหมือนดังที่ผู้ชายและผู้หญิงต้องละบิดามารดาของตนและเป็นเนื้ออันเดียวกัน ตอนนี่เราจะเห็นเนื้ออันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างแท้จริงได้อย่างไร

1. การรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อ

เมื่ออาดัมมนุษย์คนแรกทำบาปแห่งการไม่เชื่อฟังพระเจ้า ลูกหลานทุกคนของเขาก็ตกเป็นทาสของความบาปและอยู่ภายใต้อำนาจของมารซาตาน (ยอห์น 8:44; 1 ยอห์น 3:8) ถึงกระนั้น ผู้คนที่ต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไถ่ เขาไถ่พ้นจากบาปของตนก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และบังเกิดใหม่ในฐานะบุตรของพระเจ้า ดังนั้นเขาจึงเป็นเนื้ออันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์ด้วยความเชื่อ คนเหล่านี้สามารถขลุ่ยแค้นแค้นสวรรค์

ตามที่ยอห์น 3:6 เตือนให้เรารู้ว่า “ซึ่งบังเกิดจากเนื้อหนึ่งก็เป็นเนื้อหนึ่งและซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณก็คือจิตวิญญาณ” เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตเข้ามาในจิตใจของเรา วิญญาณที่ตายไปแล้วของเราก่อนหน้านั้นก็ถูกชุบขึ้นมาใหม่และพระองค์ทรงทำให้วิญญาณของเราบังเกิดใหม่ คำว่า “ซึ่งบังเกิดจากพระวิญญาณ” ในข้อนี้หมายถึงการที่ร่างกายแบบขององค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อเรามาเกิดใหม่ในจิตใจของเราด้วยความรู้เรื่องความจริง ดังนั้นผู้ที่บังเกิดใหม่ฝ่ายวิญญาณจึงเป็น บุตรของพระเจ้าและสามารถเรียกพระเจ้าว่า “พระบิดา” (โรม 8:15; กาลาเทีย 4:6)

ขอให้เราละทิ้งโลกไปในจิตใจของมนุษย์เพื่อเราจะเข้าใจถึงขั้นตอนที่บุตรของพระเจ้าให้กำเนิดกับวิญญาณจิต ของตนโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์หลังจากได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ดังนี้

อันดับแรก จิตใจของมนุษย์สามารถจำแนกออกเป็นจิตใจแห่งความจริงและจิตใจแห่งความเท็จ เราจะเรียกจิตใจชนิดแรกว่า “จิตใจสีขาว” และชนิดหลังว่า “จิตใจสีดำ”

เมื่อพระเจ้าทรงระบายลมปราณาเข้าไปทางรูจมูกของมนุษย์ บัดนี้มนุษย์ก็เป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต เมื่อพระเจ้าทรงปลุกความจริงไว้ในจิตใจของเขา ความจริงที่ปกคลุมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตของอาดัมก็กลายเป็นวิญญาณและจิตใจของเขา

หลังจากเวลาผ่านไป อาดัมได้ทำบาปและการสื่อสารของเขากับพระเจ้าถูกตัดขาดและเพื่อถกนวย โลกาสจากสิ่งนี้ มารซาตานก็ทำงานของมันในจิตใจของอาดัมและปลุกความเท็จอย่างเช่นความบาป ความชั่ว การทำผิด และสิ่งเลวร้ายไว้ในจิตใจของเขา จากนั้นจิตใจ (จิตสำนึก) อีกอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้น จิตสำนึกถูกสร้างขึ้นจากธรรมชาติที่แต่ละคนได้รับสืบทอดมาโดย พื้นฐานและข้อมูลอันหลากหลายที่เขาได้เห็นและได้ยินมาตั้งแต่เกิดก็ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานนั้น แต่ละคนสร้างและ มีมาตรฐานแห่งกานิยมและการวินิจฉัยขึ้นของตนเองซึ่งผสมผสานทั้งความจริงและความเท็จเอาไว้ นั่นคือจิต สำนึก ด้วยเหตุนี้ จิตสำนึกของคนหนึ่งจะแตกต่างจากจิตสำนึกของคนหนึ่งและจะแตกต่างจากคนอื่น ในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน

ในท่ามกลางจิตใจทั้งสามชนิด—จิตใจแห่งความจริง จิตใจแห่งความเท็จ และจิตสำนึก—ที่กล่าวถึงนี้ จิตใจแห่งความจริง ที่พระเจ้าได้ทรงปลุกฝังเอาไว้ในมนุษย์ได้เหือดหายไปเกือบหมดและจิตสำนึกของผู้นั้นเริ่มชั่วร้ายมากขึ้นในยุคนองเรา

2. พระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กำเนิดแก่วิญญาณในจิตใจของเรา

เมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงมอบให้กับมนุษย์ในครั้งแรกสามารถทำหน้าที่ที่มีมนุษย์สื่อสารกับพระเจ้าและได้รับจัดสรรความจริงจากพระเจ้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบาปของอาดัม การสื่อสารของมนุษย์กับพระเจ้าจึงถูกตัดขาด และความเท็จ ได้เข้าไปสู่จิตใจของมนุษย์และในไม่ช้าก็ปกคลุมเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิต

ตอนนี้เนื่องจากเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตนั้นเฉื่อยชาลงหลังจากที่ถูกปกคลุมด้วยความเท็จ ขอบเขตของกิจกรรมของเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวจึงถดถอยลงไป สิ้นหวังมากขึ้น และมีสภาพเหมือนตายแล้ว เราเรียกสภาพที่การสื่อสารกับพระเจ้าถูกตัดขาดและเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตไม่มีผลและเฉื่อยชาลงนี้ว่า “การตายของวิญญาณจิตของมนุษย์” สิ่งนี้เป็นเหมือนกับการที่ต้นพืช (ที่เมื่อดูเหมือนตายไปแล้ว) แตงผลดอกและเติบโตขึ้นตราบไต่ที่ชีวิตที่เหลืออยู่ในพืชนั้น วิญญาณที่ตายไปแล้วของมนุษย์ฟื้นขึ้นมาอีกเมื่อใด วิญญาณกลับมามีชีวิตอีกเมื่อเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อคนหนึ่งได้ยินถึงพระกิตติคุณ ความสว่างแห่งชีวิตและความจริงจะสาดส่องเข้าไปในจิตใจของเขา ในเวลานั้น จิตใจแห่งความจริงและสิ่งที่ไม่หลงเหลืออยู่ในเขาจะยอมรับเอาความสว่างและต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของตน จากนั้นพระเจ้าก็ทรงส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในจิตใจของเขาและพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะกลายเป็นเนื้ออันเดียวกันกับเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตในจิตใจของคนนั้น

เมื่อเมล็ดพันธุ์แห่งชีวิตเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมล็ดพันธุ์ก็จะเคลื่อนไหวและมีชีวิต การสื่อสารกับพระเจ้าที่ถูกตัดขาดไปนับจากการทำบาปของอาดัมก็จะเริ่มต้นใหม่และเขาจะได้รับการจัดสรรความในสิ่งความจริงอีกครั้งหนึ่ง จิตใจของเขาที่ขยี้เติมไปด้วยความเท็จชนิดต่าง ๆ (เช่น ความเกลียดชัง ความหยิ่งผยอง การทะเลาะวิวาท ความใจร้อน และการล่วงประเวณี เป็นต้น) ก็จะถูกเติมเต็มไปด้วยความจริง เช่น ความรัก การรับใช้ผู้อื่น และการสร้างสันติ เป็นต้น

3. การเปลี่ยนเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณด้วยการกำจัดความเท็จในจิตใจของตน

นี่คือขั้นตอนที่บุคคลให้กำเนิดกับวิญญาณ โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์และบังเกิดใหม่ที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้คือการอธิษฐานตรวนใจที่ขออธิษฐานด้วยใจร้อนรนและความพากเพียร เขาก็จะได้รับพระคุณและกำลังจากพระเจ้าเบื้องบนซึ่งจะทำให้เขาสามารถกำจัดความเท็จออกไปจากจิตใจของตน

แต่ไม่ว่าเขาจะอธิษฐานอย่างไรร้อนรนมากเพียงใดก็ตาม คำอธิษฐานของเขาจะไร้ประโยชน์เว้นแต่เขาจะทำลายความคิดและทิฐิมานะทั้งสิ้นของตน พระวิญญาณบริสุทธิ์จะครอบครองจิตใจแห่งความจริงและทำให้เขาดำเนินชีวิตด้วยการแสวงหาความต้องการของพระวิญญาณบริสุทธิ์ แต่ซาตานจะครอบครองจิตใจแห่งความเท็จด้วยการทำงานผูกมัดจิตใจของคนนั้น—ซึ่งได้แก่ความคิดฝ่ายเนื้อหนังของตน (2 โครินธ์ 10:5)

เมื่อมีความเท็จมาก บุคคลก็จะได้รับอิทธิพลจากซาตานในความคิดของเขา ก่อนได้รับอิทธิพลจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในจิตใจของเขาและสิ่งนี้จะเป็เหตุให้เขาดำเนินชีวิตตามความต้องการของเนื้อหนังและนำเขาไปสู่หนทางแห่งความพินาศ (โรม 8:5-6) จิตใจของเราจะรู้สึกว่างเปล่าและอยู่ในความขัดแย้งและเขาจะไม่สามารถมี ประสพการณ์กับการทำงานด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าอย่างชัดเจน

เมฆาใจที่ขัดจิตใจแห่งความเท็จออกไปจากภายในเขา สิ่งนั้นจะไม่ให้จุดจบของความยากลำบากของเขา แต่เขาต้องทำงานหนักเพื่อค้นหาและกำจัดความชั่วและความบาปที่ซ่อนอยู่ในธรรมชาติของเขาทั้ง ไปจาก จิตสำนึกของตน จิตสำนึกสร้างธรรมชาติของบุคคลและสิ่งนี้คือความกล้าที่อันยิ่งใหญ่ที่เขาเองก็ไม่รู้จัก

ความเท็จในจิตสำนึกของเขาจะไม่สอดคล้องกับความชอบธรรมของพระเจ้า แต่สิ่งนี้จะดูเหมือนถูกต้องและเหมาะสมในสายตาของเขา เพราะเหตุนี้ จึงไม่ให้ร่องรอยที่จะค้นหาและกำจัดสิ่งเหล่านี้ทิ้ง ไปด้วยตนเอง ด้วยการอนุญาต ใหนแต่ละคนค้นหาความเท็จในจิตสำนึกและธรรมชาติของตนผ่านความยากลำบาก พระเจ้าทรงเป็นเขาให้กลายเป็นภาชนะที่บริสุทธิ์ของพระองค์ โยบผู้เป็น “คนเที่ยงธรรม” ตกอยู่ในความยากลำบากเพื่อเขาจะรู้ถึงความชอบธรรม ที่อยู่ในธรรมชาติของเขาและกำจัดสิ่งนั้นทิ้งไป

เมื่อท่านค้นพบตนเองด้วยความพากเพียรในขณะที่ทำงานในพระคำของพระเจ้าในการคลี่คลายของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ท่านจะสามารถกำจัดความเท็จออกไปจากธรรมชาติของท่านได้รวดเร็วขึ้นและเปลี่ยนเป็นมนุษย์ฝ่ายวิญญาณที่ได้รับ การชำระให้บริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์

4. ที่เขมยินดีกับพระพรอย่างบริบูรณ์เมื่อเขาเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เมื่อเราให้กำเนิดกับวิญญาณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยการกำจัดความเท็จทั้งสิ้นที่ขัดแย้งกับความจริงทิ้งไป และทำลายความชอบธรรมของเราเองและมีจิตใจที่เต็มไปด้วยความจริง เราก็จะเป็นเนื้ออันเดียวกันกับ องค์พระผู้เป็นเจ้า

1 ยอห์น 2:12 เป็นต้น ไปได้เปรียบเทียบกับระดับของการเติบโตของความเชื่อกับการเจริญเติบโตของมนุษย์ (โรม 12:3) ซึ่งถือเป็นขั้นตอนของการที่บุคคลกลายเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้า

เราเรียกระดับความเชื่อที่คนหนึ่งต้อนรับเอาพระเยซูคริสต์ ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ และได้รับความรอด ว่า “ความเชื่อของเด็กเล็ก” เราเรียกระดับความเชื่อที่คนหนึ่งพยายามดำเนินชีวิตด้วยความจริงว่า “ความเชื่อ ของคนหนุ่ม” และเราเรียกระดับความเชื่อที่เติบโตมากขึ้นและบรรลุถึงขนาดความใหญ่โตของความเชื่อ ว่า “ความเชื่อของบิดา” เมื่อเราเข้าสู่ระดับความเชื่อของบิดาและเป็นหนึ่งเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสมบูรณ์ เราจะได้รับความรอดและคำตอบต่อคำอธิษฐานของเรา (1 ยอห์น 3:21-22) ขอให้ท่านแต่ละคนให้กำเนิดกับวิญญาณด้วยพระวิญญาณ บริสุทธิ์และเป็นเนื้ออันเดียวกันกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อท่านจะดำเนินชีวิตที่เป็นพระพรในโลกนี้และ ในนครเยรูซา เล็มใหม่ซึ่งเป็นสถานที่อันรุ่งเรืองที่สุดของสวรรค์ ผมอธิษฐานพระนามของพระเยซูคริสต์ต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า

ผู้คนที่ไม่ได้รับความรอดเมเขา จะประกาศถึงความเชื่อของตนในพระคริสต (1)

“มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” (มัทธิว 7:21)

“ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำการบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอและพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้นั้นที่ได้กระทำการบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตายก็มี ขาพเจามีใจว่าให้เขาอธิษฐานสำหรับบาปอย่างนั้น การอธิษฐานทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายก็มี” (1 ยอห์น 5:16-17)

เป้าหมายสูงสุดของการที่เราร้องในพระเยซูคริสต์และมาคริสตจักรก็เพื่อได้รับความรอดและมีชีวิตนิรันดร์ แต่กระนั้น คริสเตียนจำนวนมากก็ยังคงคิดว่าความรอดเป็นของเขารับได้ที่เขาไปสวดเมวาเขาไม่ดำเนิน ชีวิตตามพระคำก็ตาม เมื่อเราระลึกว่าพระเจ้าไม่ได้ประทานความรอดให้กับเราเพราะการยอมรับด้วยริมฝีปากของเรา แต่เราได้รับความรอดเมื่อเราเดินอยู่ในความสว่างและในความจริง (1 ยอห์น 1:5-7) เราต้องมีความเชื่อที่แท้จริงซึ่งควบคุมาร่วมกับการกระทำ ในท่ามกลางผู้คนที่ประกาศถึงความเชื่อของตนในพระเจ้า ผู้เชื่อประเภทใดบ้างที่จะไม่ได้รับความรอดและไม่ได้เข้าสู่สวรรค์

1. ผู้คนที่กระทำความชั่ว

ในมัทธิว 7:21 พระเยซูตรัสกับเราว่า “มิใช่ทุกคนที่ร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า’ จะได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้” เมื่อพระเยซูตรัสถึงผู้คนที่เรียกพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า” สิ่งนี้หมายความว่าในท่ามกลางผู้คนที่รู้ว่าพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของมวลมนุษย์และยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด คนเหล่านั้นบางคนจะไม่สามารถเข้าสู่สวรรค์ ในข้อ 22-23 ที่อยู่ถัดไปพระเยซูตรัสต่อไปว่า “เมื่อถึงวันนั้นจะมีคนเป็นอันมากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ขาพเจาร้องกับพระองค์ในพระนามของพระองค์และได้ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และได้กระทำการมหัศจรรย์เป็นอันมากในพระนามของพระองค์มิใช่หรือ’ เมื่อนั้นเราจะแจ้งแก่เขาว่าเราไม่เคยรู้จักเขาเลย เจ้าผู้กระทำความชั่วฯ จงไปเสียให้พ้นจากเรา”

ในวันแห่งการพิพากษานั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแยกคนอธรรมที่กระทำความชั่วและเป็นเหตุให้คนอื่นสะดุดไ้ทางหากและจะโยนคนเหล่านั้นลงไปนบึงไฟนรกซึ่งเป็นการลงโทษในนรก (มัทธิว 13:40-42)

พระเยซูทรงหมายถึงอะไรเมื่อพระองค์ตรัสถึง “ความชั่วฯ” 1 ยอห์น 3:4 บอกเราว่า “ผู้ใดที่กระทำการบาปก็ละเมิดพระราชบัญญัติฯ เพราะความบาปเป็นสิ่งที่ละเมิดพระราชบัญญัติ” ความชั่วหรือความบาปมีรากเหง้ามาจากการไม่เชื่อฟังพระบัญญัติแห่งความจริงซึ่งเป็นพระคำของพระเจ้า คนชั่วคือผู้คนที่ทำสิ่งซึ่งพระคัมภีร์ห้ามเอาไว้ ผู้คนที่ไม่กำจัดสิ่งที่พระคัมภีร์สั่งให้กำจัดทิ้งไป ผู้คนที่ไม่ได้ทำสิ่งที่พระคัมภีร์บอกให้ทำ และผู้คนที่ไม่รักษาหรือเชื่อฟังสิ่งที่พระคัมภีร์สั่งเขาให้รักษาหรือเชื่อฟัง

พระคัมภีร์อธิบายถึงเรื่องนี้ไว้เพิ่มเติมใน 1 โครินธ์ 6:9-10 “ท่านไม่รู้หรือว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้า เป็นมรดก อพยหลงเลย คนล่วงประเวณี คนถือรูปเคารพ คนคิดชั่วมีชยา คนนิสัยเหมือนผู้หญิงหรือคนที่ปั่นกะเทย คนขโมย คนโลก คนขี้เมา คนปากราย คนล่อโก้ง จะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก”

โรม 14:23 บอกเราว่า “การกระทำใด ๆ ก็ตามที่มีใครกระทำความเชื่อก็เป็นบาปทั้งสิ้น” ในขณะที่ยากอบ 4:17 เตือนเราว่า “เหตุฉะนั้น คนใดที่รู้จักกระทำการดี และไม่ใคร่กระทำ บาปจึงมีแก่คนนั้น” แม้คนหนึ่งจะประกาศถึงความเชื่อของตนในองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ถาเขาทำความชั่วอย่างต่อเนื่องโดยไม่หัน ไปจากบาป เขาก็จะไม่ได้รับแผ่นดินสวรรค์เป็นมรดกและเขาจะจบลงนบึงไฟ (กาลาเทีย 5:19-21)

พวกท่านบางคนอาจถามว่า “ถ้าคริสเตียนใหม่พูด โทกหกและถาเขาไม่ได้รับความรอดเพราะการ โทกหกนั้น จะมีคนอยู่ที่คนที่ได้รับความรอด” แน่แน่นอน เพียงเพราะคนหนึ่งต้อนรับอาจองค์พระผู้เป็นเจ้า สิ่งนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาจะสามารถกำจัดความบาปทั้งสิ้นของตนทิ้งไปในทันที แม้บุคคลยังไม่ได้กำจัดบาปทั้งสิ้นของตนทิ้งไป แต่เมื่อเขาอธิษฐาน ใจความพยายาม และได้รับการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าจะทรงถือว่าความพยายามดังกล่าวคือคำพยายามของความเชื่อซึ่งควรค่าได้รับความรอด อย่างไรก็ตาม ถาบุคคลไม่พยายามที่จะกำจัดบาปทิ้งไปแต่กลับทำบาปอย่างต่อเนื่องและจมลึกกลงไปในหนทางฝ่ายโลก คำพูดของเขาที่ว่า “ขาพเจ้าเชื่อ” จะกลายเป็นการ โทกหก

2. ผู้คนที่ทำบาปซึ่งนำไปสู่ความตาย

ในบรรดาความบาปทั้งหมด มีบาปบางชนิดที่สามารถรับการยกโทษด้วยการพยายามกลับใจและกำจัดสิ่งเหล่านั้นทิ้งไปและความบาปบางชนิดที่ไม่มีการยกโทษ

1 ยอห์น 5:16-17 บอกเราว่า “ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทำการบาปอย่างหนึ่งอย่างใดที่ไม่นำไปสู่ความตาย ผู้นั้นจงทูลขอและพระองค์ก็จะทรงประทานชีวิตแก่ผู้นั้นที่ได้กระทำการบาปซึ่งไม่ได้นำไปสู่ความตาย บาปที่นำไปสู่ความตาย

ยก็มี ขาพเจามีใจว่าให้เขาอธิษฐานสำหรับบาปอย่างนั้น การอธิษฐานทุกอย่างเป็นบาป แต่บาปที่ไม่ได้นำไปสู่ความตายก็มี เราต้องสนใจและอธิษฐานอย่างพากเพียรเพื่อผู้คนที่ทำบาปซึ่งไม่นำไปสู่ความตายและช่วยเขาให้หันกลับจากบาปนั้น แต่มีบาปบางอย่างที่นำไปสู่ความตายเช่นกัน ถาเช่นนั้นความบาปประเภทใดที่นำไปสู่ความตาย

3. บาปที่นำไปสู่ความตาย: การหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์

การทำบาปนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้คนที่หมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการพูดต่อต้าน ขัดขวาง และทำความเสื่อมเสียให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในมัทธิว 12:31 พระเยซูทรงเตือนเราไว้อย่างชัดเจนว่า “เพราะฉะนั้น เรามอบทานทั้งหลายว่าความคิดบาปและคำหมิ่นประมาททุกอย่างจะโปรดยกโทษมนุษย์ได้ เว้นแต่คำหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดยกโทษมนุษย์ไม่ได้” และในลูกา 12:10 ว่า “ผู้ใดจะกล่าวร้ายต่อคนทรนมนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นได้ แต่ถาผู้ใดจะกล่าวร้ายต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั้นไม่ได้”

“การทำความเสื่อมเสียให้กับพระวิญญาณบริสุทธิ์” คือการพูดถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็น “ผี” หรือ “ซาตาน” และมองการทำงานของพระเจ้าที่สำแดงโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าเป็นการทำงานของผีและซาตาน

“การพูดต่อต้านพระวิญญาณบริสุทธิ์” คือการเพรชวาลือที่ไม่มีฐานรองรับและการกล่าวหาโดยไม่มีผู้คัดค้านคริสตจักรที่มีการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำนี้คือการเรียกคริสตจักรแห่งนี้ว่า “ลัทธิเทียมเท็จ” หรือ “ผู้สอนผิด” แม้หลังจากได้เห็นการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยตนเองแล้วก็ตามมีบางคนที่ทำให้เกิดความวุ่นวายและทำตามแผนเพื่อขัดขวางการทำงานของพระเจ้าไม่ให้เกิดขึ้น โดยการปฏิเสธ

การทำงานของพระเจ้าจากความชั่วร้ายของตนเองและนี่คือการ “ขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์” นี่คือการความบาปร้ายแรงและน่าสะพรึงกลัวอย่างแท้จริงเพราะเป็นการท้าทายพระเจดหรืออานุภาพด้วยการแทรกแซง และขัดขวางไม่ให้แผ่นดินของพระองค์สำเร็จ

ความบาปร้ายแรงเช่นนี้ถูกบรรยายไว้ในมาระโก 3:20-22 ซึ่งมีใจความว่า “และฝูงชนก็มาประชุมกันเอืกจนพรรคและพวกสาวกจะรับประทานอาหารไม่ได้ เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์นั้นเขาก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ดูเขาว่า ‘พระองค์ก็วิกลจริตแล้ว’ พวกธรรมจารยซึ่งได้ลงมาจากกรุงเยรูซาเล็มได้กล่าววว่า ‘ผู้นี้มีเบเอลเซบูลสิง’ และ ‘ที่เขายขับผีออกได้ก็เพราะใช้อำนาจนาศีนั้น’

ในบรรดาคนที่ได้ยินถึงข่าวเรื่องพระเยซู ผู้คนที่เป็นคนดีเชื่อในพระองค์และถวายเกียรติแด่พระเจ้า แต่ผู้คนที่ชั่วร้ายผู้ชอบกับการสร้างข่าวลืออันชั่วร้ายและปล่อยข่าวลือนั้นออกไปและผู้คนที่ปั่นหัวหอกในการกระทำสิ่งนี้คือพวกธรรมจารยและพวกฟาริสีซึ่งอาจอ้างถึงความรู้อของตนในเรื่องพระคัมภีร์

ในมาระโก 3:28-29 พระเยซูตรัสต่อไปว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ความคิดบาปทุกอย่างและคำหมิ่นประมาทที่กล่าวมานั้นจะทรงโปรดยกโทษให้บุตรทั้งหลายของมนุษย์ได้ แต่ผู้ใดจะกล่าวคำหมิ่นประมาทต่อพระวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ได้รับการยกโทษเลย แต่ผู้นั้นยอมได้รับโทษจากการที่พากษยาเป็นนิตย์” บางคนจะได้รับความรอดโดยองไรถาเขาหมิ่นประมาท แทรกแซง และพูดต่อต้านการทำงานของพระเจ้าและเรียกสิ่งเหล่านั้นว่า “การทำงานของผี”

แม้แต่ในท่ามกลางผู้คนที่ประกาศถึงความเชื่อของตนในพระเจ้า (เพราะความอิจฉาและการพูดใส่ร้ายการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์) ยังมีผู้คนที่พูดว่า “การอัครธรรมและการอิทธิฤทธิ์ทั้งสิ้นไปเมื่อสองพันปีมาแล้ว มนุษย์ไม่ได้รับการสำแดงจากพระเจ้านานมาแล้ว” และได้ถึงว่าแท้ที่จริงการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการงานของซาตาน ลัทธิเทียมเท็จ หรือผู้สอนผิด

พระเจ้าผู้ทรงเป็นเหมือนเดิมวานนี้ วันนี้ และสืบไปเป็นนิตย์ทรงสำแดงหมายสำคัญและการอัครธรรมแก่กระทั้งในปัจจุบัน ผันผู้คนที่พระองค์ทรงโปรดปราน (ยอห์น 4:48) และยืนยันถึงการดำรงอยู่และการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์ผ่านคนเหล่านั้น การปฏิเสธและการแทรกแซงการสำแดงหมายสำคัญและการอัครธรรมของพระเจ้าผานการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เกิดขึ้นด้วยวิธีนี้ สิ่งนี้ถือเป็นบาปแห่งการหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์และไม่มีการยกโทษสำหรับความบาปประเภทนี้

ขอให้ท่านแต่ละคนเกิดความหัยร์รูกันคำเทศานี้เพื่อจะไม่มีผู้ใดพลาดจากการได้รับความรอดแม้ท่านจะประกาศถึงความเชื่อของตนในพระเจ้า ขอให้ท่านอยู่ห่างจากหนทางแห่งความตาย และขอให้ท่านไปถึงสวรรค์โดยปลอดภัยด้วยการเดินตรงไปบนทางลัด ผมอธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า

พระกิตติคุณ 5 ด้าน	หลักข้อเชื่อ
การบังเกิดใหม่ • เราเชื่อว่าเราบังเกิดใหม่โดยการสิ้นพระชนม์ และการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์	1. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อว่าเป็นพระคำที่เกิดจากการคลอใจของพระเจ้าซึ่งสมบูรณ์แบบ และไม่มี ข้อคิดพลาด
การชำระให้บริสุทธิ์ • เราเชื่อว่าเราได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยองค์พระเยซูเจ้า และการรับพิศมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์	2. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และการทำงานร่วมกันของพระเจ้าหรืออานุภาพ (พระเจ้าพระบิดา พระเจ้าพระบุตร และพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์)
การทรงบำบัตรีภยา • เราเชื่อว่าเราได้รับการบามัตรีภยาด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าโดย การทรง โถงของพระเยซูคริสต์	3. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อว่าเป็นการคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเป็นขึ้นมา • เราเชื่อว่าผู้เชื่อที่เชื่อในพระเยซูคริสต์อย่างสมบูรณ์จะเป็นขึ้นมาด้วยร่างกายอันรุ่งเรืองเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าทรงสิ้นพระชนม์และทรงคืนพระชนม์	4. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์เชื่อในการคืนพระชนม์ และการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซูคริสต์ และการเสด็จกลับมา ครั้งที่ 2 ของพระองค์ ยุคพันปี และสวรรค์นิรันดร์
การเสด็จกลับมา • เราเชื่อว่าพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาในฟ้าอากาศก่อนงานมงคลสมรส 7 ปี เสด็จมาบนโลกก่อนอาณาจักรพันปี	5. คริสตจักรนรินทร์เห็นพระคริสต์ประกาศถึงความเชื่อของตนผ่าน “หลักข้อเชื่อของอัครทูต” ทุกครั้งที่มาร่วมประชุมร่วมกัน และเชื่อในเนื้อหาของหลักข้อเชื่อนี้ตามตัวอักษร

“พระเจ้าเป็นผู้ประทานชีวิต ลมหายใจ และสิ่งสารพัดให้กับมนุษย์ทุกคน”
“ในผู้ใดมีความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งไม่เท่าเทียมหลายรอดได้ไม่ทรงโปรดให้ท่ามกลางมนุษย์ทั่วใต้ฟ้า”

จากน้ำจืดแห่งเมืองมวน เรามีป ระสบการณ์ , บกพร้ออำนำจและค วามรักอันอัศจรรย์ของพระเจ้า

“เมื่ออ่านหนังสืออพยพที่ 15 เราพบเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในช่วงการเดินทางอพยพ เพื่อตอบค้ำ อธิษฐานของโมเสส นำมที่มาราห์ก็เปลี่ยนเป็นน้ำจืด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2000 เมื่อหลายพันปีผ่านไปนับตั้งแต่การเกิดขึ้นครั้งแรกของเหตุการณ์ดังกล่าว คร.เจรีก ลี ศิษยาภิบาลอาวุโสของคริสตจักรมันมินเซ็นทรัล ได้อธิษฐานเพื่อสมาชิกคริสตจักรมันมินมวนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำจืดที่ดื่มได้เนื่องจากในบอ มีแต่ น้ำเค็มจากทะเลเพียงอย่างเดียว ในขณะที่ ท่านกำลังอธิษฐานอยู่บนภูเขาสำหรับการประชุมฟื้นฟูสองสัปดาห์ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของปีนั้น ท่านที่คิด ลึกกลับจากการอธิษฐานในช่วงแรกของท่านในวันที่ 4 มีนาคม ท่าน ได้อธิษฐานได้อีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 5 มีนาคม 2000 ซึ่งเป็นวันต่อมา พระเจ้าได้ทรงสำแดงการทำงานแบบเดียวกันกับการอัศจรรย์ที่อยู่ ในพระคัมภีร์ นั่นคือ พระองค์ทรงเปลี่ยนน้ำเค็มจากทะเลที่อยู่รอบ ๆ ใหกลายเป็นน้ำจืด นอกจากนี้การรักษาโรคและการอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นผ่านทางน้ำจืดที่เมืองมวน ผู้คนจำนวนมากหายจากโรคต่าง ๆ และได้รับคำตอบต่อคำอธิษฐานของตนและได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้า”

คำจารึกบนอนุสาวรีย์น้ำจืดแห่งเมืองมวน



พิธีเปิดอนุสาวรีย์น้ำจืดแห่งเมืองมวน



◀ เดวิด ไวส์แมน (อธิการบดีประธานาธิบดีปู ทางด้านขวา)



◀ ศ.จ. ริชาร์ด เรเยส (ประธานคณะกรรมการเตรียมงานการประชุมใหญ่ที่นิวยอร์กปี 2006 ทางด้านขวา)



◀ “น้ำจืดแห่งเมืองมวนคือหลักฐานแห่งฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากับทักวาในพระคัมภีร์” ดร.มิกัล มอริสัน (ประธานและผู้จัดการมูลนิธิการทูตแห่งวิทยาลัยอเมริกา)



◀ “หลังจากที่น้ำจืดแห่งเมืองมวนลงบนตาของผม ผมมองเห็น ไปบนท้องฟ้าและมองเห็นทูตสวรรค์จำนวนมากคอยดูแลข้าพเจ้า” ดร.อาร์ม โด ฟินคาล (ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ เซนต์แมรี เมืองไมอามี สหรัฐอเมริกา ประธานคณะกรรมการจัดงานการประชุมของคริสตจักรนอกรีตทั่วโลกปี 2007)



◀ “หลังจากที่น้ำจืดแห่งเมืองมวนลงบนตาของผม สายตาของผมก็คมชัดมากขึ้น ตอนนั้นผมสามารถมองเห็นอักษรบนคาส์โดยไม่ต้องใช้แว่นตาหนังสือ” ศิษยาภิบาลเดวิด มิลาเน เมเลีย (ประธานการประชุมอธิษฐานวิงวอนในฮอนดูรัส)



◀ “ผิวหนังของฉันถูกไฟไหม้อย่างรุนแรง แผลไหม้ได้รับ การรักษาให้หายของสมรภูมโดยไม่มีแผล เป็นจากการถูกไฟไหม้หรือแผลพุพองจากที่ น้ำจืดแห่งเมืองมวนทาบนแผลไหม้ฉัน” มัตถินชาอาวูไฮซุนจู โอ (ไซล เกาหลีใต้)



◀ “ผมทนทุกข์กับผิวหนังพุพองบนศีรษะของผม แต่ผมได้รับการรักษาให้หายอย่างสิ้นเชิงหลังจากผมใช้น้ำจืดแห่งเมืองมวนพ่นลงไปที่ศีรษะ” คุณเรนเนอร์ คาร์เพอร์ (เบลเยี่ยม)



◀ “หลังจากผมจุ่มตัวลงในน้ำจืดแห่งเมืองมวน น้ำหนักตัวของผมหายไป 50 กก. (ประมาณ 110 ปอนด์) จากที่หนักเคยมีน้ำหนักตัว 140 กก. (ประมาณ 309 ปอนด์) ตอนนั้นเหลือเพียง 90 กก.” ศิษยาภิบาล โอลเล ฮาซิน (ศิษยาภิบาลที่ตำบลคูเรตคริสตจักรมันมินเอชโคโลในอิสราเอล)



◀ “ฉันเพาะพันธุ์พืชไว้ในน้ำจืดจากเมืองมวนและโรยมันบนพืชในขณะที่ปลูกพืชเหล่านั้น ผลลัพธ์ก็คือ ต้นไม้กับกะหล่ำปลีสวยมีขนาดใหญ่มากขึ้นเป็นสองเท่าจากที่คิดเก็บได้ออกบนานี้” มัตถินชาอาวูไฮซุนจู โอ (เมืองกวางงู เกาหลีใต้)



▶ “ผมอยู่ในชั้นโคม่าและกำลังเสียชีวิต แต่ผมมีชีวิตกลับมามีอีก” คุณโจเซฟ ลีทส์ (กลับไม่ทางด้านขวา)

รถของเขาลูกชนอย่างแรงจากรถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูง เขาอยู่ในชั้นโคม่าและหัวใจของเขาเต้นดิ๊ด ๆ ชืด ๆ แต่หลังจากใช้น้ำจืดจากเมืองมวนทาลงไปทีี่ศีรษะ หน้าอก และมือของเขา เขาก็หายเป็นปกติ



▶ “หลังจากฉันลงไปนอนที่น้ำจืดแห่งเมืองมวน ผมได้รับการรักษาให้หายจากโรคเบาหวานและความเครียดของโรครุนแรง” ศิษยาภิบาล ลีโด้ง กูซอช (อินโดนีเซีย)



▶ “ริมฝีปากของผมบวมบู่บู่อย่าง มากเพราะเกิดจากการแพ้ผลไม้ แต่อาการบวมบู่บู่ก็ลดลงอย่างรวดเร็ว หลังจากผมใช้น้ำจืดจากเมืองมวนทาที่ริมฝีปากของผม” (คริสตจักรนอกรีตในศรีลังกา)



▶ “ความสามารถในการได้ยินของผมกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ฉันใช้มันจากเมืองมวนทาเข้าไปในหูของผม ตอนนั้นผมสามารถได้ยินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง” คุณพอล โรเจอร์ส (สหราชอาณาจักร)



▶ “ฉันได้รับการรักษาให้หายจากโรคหัวใจหลังจากที่ฉันพ่นน้ำจืดจากเมืองมวนลงไป ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบ” คุณแมโลดี้ (ฟิลิปปินส์)



▶ “ฉันใช้น้ำจืดจากเมืองมวนทาที่ใบหูของฉันซึ่งมันดีแล้วกว่าอีกข้างหนึ่ง จากใบหูที่เล็กกว่านั้นมันมีขนาดใหญ่มากขึ้น” มัตถินชาอาวูไฮซุนจู โอ (ไซล เกาหลีใต้)



▶ “หลังจากใช้น้ำจืดที่ที่หนึ่งตาของ ฉัน ฉันก็เริ่มมีน้ำตาตองขึ้นโดยไม่ต้องทำศัลยกรรม” มัตถินชาอาวูไฮซุนจู โอ (ไซล เกาหลีใต้)



▶ “ผมใส่ถุงเท้าที่นำจืดจากเมืองมวน ต่อมาผมเก็บน้ำจืดมาเป็นสองเท่าจากที่เคยเก็บได้ออกบนานี้” คุณจอร์จฮวง ปูร์ก (อุซเบกิสถาน-โค เกาหลีใต้)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (ประเทศไทยดูได้ฟรี!)

จี.ซี.เอ็น. เป็นตัวอย่างของเครือข่ายคริสเตียนทั่วโลก (Global Christian Network) ที่มุ่งผลิตรายการโทรทัศน์คริสเตียนที่มีคุณภาพระดับโลกซึ่งรวมถึงคำเทศนา เพลงนมัสการ และคำพยานชีวิตพร้อมทั้งแจกจ่ายรายการเหล่านี้ไปยังสถานีโทรทัศน์เครือข่ายในประเทศต่างๆ และเผยแพร่รายการเหล่านี้ออกไปทั่วโลก ในประเทศไทยท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ที่ออกอากาศโดยเครือข่าย จี.ซี.เอ็น. ด้วยการปรับสัญญาณดาวเทียมของท่านตามรหัสต่อไปนี้ ดาวเทียมไทยคม : Thaicom C txp 1 G คลื่นความถี่ของดาวเทียม : Downlink Frequency : 3551 H ซิมโบลเรท : Symbol ret : 13333 Msymbol FEC : 3/4 รับฟังเสียงภาษาอังกฤษได้ด้วยช่อง Audio pid : 3003 และที่เว็บไซต์ของเรา www.manmin.org (มีคำเทศนาภาษาไทย)

หนังสือพิมพ์มันมินนิวส์

จัดพิมพ์โดยคริสตจักรมันมินเซนทรัลเชิร์ช

จาก ศูนย์พันธกิจคริสเตียนประชาชาติ 121/101 บ้านคู่มือใหม่ อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ 085-7140240, 084-3550176 jaewon 7700@hanmail.net



www.gcntv.org



www.manminseminary.org



www.wcdn.org